

Số 535-CV/ĐU

Về việc tuyên truyền, phát huy, nhân rộng  
các gương điển hình tiêu biểu trong học tập  
và làm theo tư tưởng, đạo đức,  
phong cách Hồ Chí Minh năm 2023  
và những năm tiếp theo

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

Thực hiện Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kịp thời tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, những cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo và hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập, vận dụng, qua đó nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn ngành về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, chú trọng xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương gắn với thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề toàn khóa và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các năm 2023, 2024, 2025<sup>1</sup>.

\* Chủ đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

- Tổ chức tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp, trang trọng.

- Hoạt động này được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục qua các năm, trở thành việc làm tự giác trong mỗi cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thiết thực đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào thực tế cuộc sống.

## **II. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN**

### **1. Đối tượng**

Là những tấm gương tập thể, cá nhân đã được các cấp ủy đảng bộ, chi bộ trực thuộc tuyên dương, khen thưởng, đạt nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### **2. Hình thức thực hiện**

- Tiếp tục giới thiệu, phát huy, nhân rộng các gương điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành trên 2 chuyên đề đặc biệt của Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, gồm: (1) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (2) Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng thêm một số tiêu mục như Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh, Sách điện tử liên quan đến nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Văn bản hướng dẫn... Đây là một trong những hình thức hướng tới việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng.

- Thực hiện Sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” hàng năm: giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và đội ngũ. Sách được thực hiện dưới hình thức sách điện tử, được đăng tải trên không gian mạng, thiết kế thuận tiện cho việc truy cập và tiếp cận từng bài viết trong tập sách theo yêu cầu của người dùng.

- Tham gia Hội thi tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giữa các Khối thi đua trên địa bàn thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan cùng tham mưu thực hiện. Thông qua hội thi giúp cán bộ, đảng viên và đội ngũ tìm hiểu sâu sắc hơn những câu chuyện có ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức,

---

Chuyên đề năm 2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường xây dựng Đảng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng quan tâm chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”.

phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật, những tấm gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác tại cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện chuyên đề toàn khóa và chủ đề từng năm.

- Tổ chức chương trình về nguồn, giao lưu đối với các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: tùy theo từng thời điểm phù hợp. Tham mưu các chương trình về nguồn do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có dịp giao lưu, học tập kinh nghiệm thực tế, tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước, đặc biệt là các địa danh gắn với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau chuyến đi các đại biểu có báo cáo thu hoạch và cảm tưởng về chuyến đi đối với đơn vị, cơ quan mình công tác, tiếp tục tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa việc học tập và làm theo Bác.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống báo chí, thông qua các tuyến bài, phim phóng sự, các video clip... về các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về các mô hình hay, cách làm hiệu quả của cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu hướng dẫn tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp ngành theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động nghiên cứu, phát huy tinh thần sáng tạo để tìm ra các phương thức mới nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

- Tham gia viết bài giới thiệu đạt chất lượng để thực hiện Sách điện tử “Những tấm gương bình dị mà tỏa sáng giữa đời thường” hàng năm theo phân công của Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Cung cấp tin, bài viết cho chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố.

- Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh sinh viên và người lao động tham gia hưởng ứng các phong trào, chương trình, hội thi do Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và ngành tổ chức.

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền, phát huy, nhân rộng các gương điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh năm 2023 và những năm tiếp theo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy.  
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Nguyễn Huỳnh Long**